



## โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับสู่เวทีสากล ชอยวัดมอญกำลังจะก้าวสู่มิติใหม่ของการพัฒนา

ชอยวัดมอญกำลังเปลี่ยนไป! โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับสู่เวทีสากล ชอยวัดมอญกำลังจะก้าวสู่มิติใหม่ของการพัฒนา! ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นด้านการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านกระบวนการ Soft Power อย่างเป็นทางการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ปัทมา วัฒนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุเมธ พัดเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.ดร.เกษมสันต์ รจพจน์ รองผู้อำนวยการ และ อ.ดร.เนธิมา สุวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมถึงบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมหลักของโครงการจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ชุมชนวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) โดยเน้นการสร้างสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านศิลปะและการละเล่นพื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่

๑. "กระต๊วแทงเสื่อ (บ้องตันแทงเสื่อ)" ผลงานโดย JOKER x LOBOBOY
๒. "เล่นสะบ้า" ถ่ายทอดโดย Komkid x Pandadew x Pakorn x Marn

โครงการนี้นำเอาแนวคิดจากการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนวัดประดิษฐาราม (วัดมอญ) มาสร้างสรรค์ผ่าน ภาพกราฟฟิตี้แนว Street Art ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างเสน่ห์ให้กับพื้นที่ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ความร่วมมือระหว่างศิลปิน Street Art และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำให้เกิดผลงานศิลปะบนกำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมและประเพณีในย่านบ้านสมเด็จฯ จนกลายเป็น จุดเช็คอินแห่งใหม่ ที่นักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเพื่อถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศของชุมชน อนาคตของชอยวัดมอญกำลังสดใส ด้วยโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา Soft Power และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบที่ทันสมัย เชื่อมั่นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่สำคัญของกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน!



Website



Facebook

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
๑๐๒๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ แขวงอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๓-๗๐๐ ต่อ ๑๕๐๐, ๐๒-๕๗๓-๖๖๖๕  
เว็บไซต์ <http://culture.bsu.ac.th/> . อีเมล [culturebsru@gmail.com](mailto:culturebsru@gmail.com)  
เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/culture.bsu>